

คุยมรดก

เงิน ๑ สลึง ใช้ทำอะไรได้บ้าง มูลเหตุที่คำถามนี้ผุดขึ้นมาในใจก็เพราะว่าได้เหรียญ ๒๕ สตางค์ทอนมาจากกระเป๋ารถเมล์ ๒ เหรียญ ซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาลยุคที่ผ่านมาสั่งให้ ชสมก. ลดราคาเหรียญร้อนลงมาจาก ๗ บาท เหลือ ๖ บาท ๕๐ สตางค์ นัยว่าเพื่อให้สมดุลกับราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงและเพื่อช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย มีคำถามก็ต้องมีคำตอบ การหาคำตอบตามหลักวิชาการก็ต้องมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อความน่าเชื่อถือ

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดให้เงินบาทเป็นสกุลเงินตราประจำชาติของประเทศไทย เพื่อให้ระบบการเงินการคลังของไทยเป็นที่ยอมรับในสากลประเทศ เงิน ๑ บาท มีค่าเท่ากับ ๑๐๐ สตางค์ ซึ่งแต่เดิมคำว่า "บาท" เป็นหนึ่งในคำใช้เรียกหน่วยการชั่งน้ำหนัก ต่อมาก็แปรเปลี่ยนไปเป็นธนบัตรและเป็นเหรียญโลหะผสมที่มีมูลค่าต่ำลงตามอัตราเงินเฟ้อ เงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยอยุธยาเป็นโลหะเงินที่มีน้ำหนักหนึ่งบาทจริงๆ ส่วนทองคำในปัจจุบันยังซื้อขายกันเป็นน้ำหนักบาทอยู่

มาตราเงินตราไทยโบราณ คือ

- ๑ หาบ = ๘๐ ชั่ง
- ๑ ชั่ง = ๒๐ ตำลึง
- ๑ ตำลึง = ๔ บาท
- ๑ บาท
- ๑ มายน = ๑/๒ บาท
- ๑ สลึง = ๑/๔ บาท
- ๑ เฟื้อง = ๑/๘ บาท
- ๑ ซีก = ๑/๑๖ บาท
- ๑ ไพ = ๑/๓๒ บาท
- ๑ อัฐ = ๑/๖๔ บาท
- ๑ โสฬส = ๑/๑๒๘ บาท
- ๑ เปี้ย = ๑/๖๔๐๐ บาท

คนโบราณเขาเปรียบเทียบความงามของกุลสตรีที่คุณค่า ไม่ใช่มูลค่า และไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักแต่ประการใด “สาวน้อยร้อยชั่ง” หมายถึง เธอมีค่าสูงส่งเกินเอื้อมของคนธรรมดาสามัญอย่างเราที่เป็นพวก “เปี้ยน้อยหอยน้อย” ถ้าคิดเปรียบเทียบกันเป็นน้ำหนักเมื่อไร ก็คงต้องไปชั่งกันในเวทีประกวดธิดาข้าง เพราะหาบหนึ่งเท่ากับ ๖๐ กิโลกรัม และถ้าท่านเคยเห็นเปี้ยจักจั่นที่เป็นตัวหอยขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วก้อย ท่านจะเข้าใจได้ทันทีว่า



หลักสี่ มีทั้งตัวเลขไทย โรมัน และจีน Milestone แบบไทยแท้ต้องผูกผ้าแพรสามสี คล้องพวงมาลัย และกระถางรูปบูชา แถมด้วยเครื่องเซ่นไหว้แบบเงินสี่ทองและสีแดงอันเป็นสิริมงคลแห่งโชคลาภ



หลวงพ่อดาวัดหลักสี่ ผู้คนบูชากราบไหว้ ขอพร เสี่ยงเซียมซี ปิดทองกันจนเหลืออร่าม

ร้อยชั่งมันมากขนาดไหน ถ้าท่านแตกเงินร้อยชั่งออกมาเป็นเบี้ย ท่านต้องใช้เกวียนกี่เล่มจึงจะบรรทุกเบี้ยจำนวน ๕๑ ล้าน ๒ แสนตัว ไปสู่ขอสาวงามที่หมายปองได้ แต่ท่านน่าจะจะได้แผลที่หัวด้วยไม้ตะพดของพ่อตาเป็นที่ระลึกแทนลูกสาวของแม่ยาย

ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า อัฐศก จ.ศ. ๑๒๒๘ ร.ศ. ๘๕ พ.ศ. ๒๔๐๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นแม่กองขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง ให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับคลองภาษีเจริญไปถึงกรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยใช้กำลังทหาร ข้าราชการ ชาวบ้าน และชาวจีนร่วมกันขุด ใช้กำลังคนล้วนๆ ใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ ชั่ง มีเสาหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ๑๐ x ๑๐ นิ้ว ปักไว้ที่พื้นดิน ๑ ต้น ทุก ๆ ๑๐๐ เส้น ตลอดความยาวของคลองดำเนินสะดวกมีทั้งหมด ๙ หลัก ดังนั้นคลองจึงมีความยาวเท่ากับ ๘๐๐ เส้น คำตอบของเราจึงได้ความว่าเงิน ๑ สลึง สามารถจ้างคนขุดคลองกว้าง ๘ วา ได้ยาว ๓.๔๒๘๕๗ นิ้วไทย

เมื่อคลองขุดเสร็จก็มีเรือสัญจรอย่างคับคั่ง ทำให้ดินชายตลิ่งพัง คลองจึงกว้างออกไปและลึกลงอีกมาก เนื่องจากกระแสน้ำจากเรือคู้ยตะกอนดินให้ฟุ้งกระจายขึ้นมาแล้วไหลออกสู่อำเภอแล้วไหลลงทะเลไปในท้ายที่สุด ดังสุภาษิตที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” เมื่อการคมนาคมสะดวกการค้าการขายก็มั่งคั่ง ผู้คนก็หลั่งไหลกันมาจับจองที่ดินซึ่งแต่เดิมไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะเป็นที่ลุ่มต่ำ ในฤดูน้ำเหนือหลากน้ำท่วมขังยาวนาน ๒-๓ เดือน ชาวจีนที่มารับจ้างแรงงานก็นำเมล็ดพันธุ์พืชผัก สัตว์เลี้ยง และเทคโนโลยีการทำสวนติดตัวมาด้วย บ้านเมืองก็เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนใหญ่หนาแน่น ตลาดริมน้ำคลองดำเนินสะดวกในสมัยก่อนจึงมีโรงหนังที่ทันสมัยเท่าเทียมกับในตัวเมืองจังหวัดราชบุรี มีวัดวาอารามสวยงาม โรงพยาบาล โรงเรียน ไฟฟ้า เรือเมล์ เรือจ้าง เรือโยง ครบครัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นยังใช้คลองดำเนินสะดวกลำเลียงขนส่งอาหารและอาวุธไปยังจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

แม่น้ำแม่กลองช่วงจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งทรายเกรด A สำหรับการก่อสร้าง พ่อค้าวานิชใช้เรือเอี่ยมจันทน์ลำใหญ่ บรรทุกทรายจนกบเรือเปียบน้ำ เรือโยงจะลากจูงเรือทรายมาส่งที่ปากคลองดำเนินสะดวก หลังจากนั้นชาวเรือจะต้องถ่อเรือ



บ้านเรือนริมคลองดำเนินสะดวกยังหนาแน่น หลังคาสังกะสีแบบเก่าเป็นสนิมแดง



เรือหางยาวโดยสารยังมีแล่นผ่านมาให้เห็นเป็นระยะๆ บันไดทำน้ำเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ได้ซ่อมแซมจึงทรุดโทรมผู้พึงไปตามกาลเวลาน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำคลองในปัจจุบันไม่สะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคประจำวัน



ประตูบานเขี้ยวไม้สักแบบโบราณแสดงถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต นอกชานเรือนเซ็ดดูสะอาดสะอาดอันยังแสดงถึงอัตลักษณ์ดั้งเดิม

ด้วยกำลังคน เพื่อผ่านเข้าประตูน้ำบางนกแขวกที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ประตูน้ำจะทำหน้าที่ปรับระดับน้ำเพื่อให้ระดับน้ำในประตูเท่ากับระดับน้ำในคลองและในแม่น้ำสลักกันไปมาในการรับเรือและปล่อยเรือ เมื่อเรือเอี่ยมจุ่นผ่านประตูน้ำออกมาแล้วก็จะมีเรือโยงลำใหม่เข้ามาทำหน้าที่ลากจูงไปตามคลองคลองดำเนินสะดวก ระหว่างทางที่พวงเรือโยงแล่นผ่านก็จะมีเรือเอี่ยมจุ่นขนาดกลางและเรือสำปั้นใหญ่บรรทุกพืชผักผลไม้เข้าต่อพวงไปด้วย เพื่อไปออกแม่น้ำท่าจีนที่ประตูน้ำบางยางที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร แล้วเดินทางเข้าคลองภาษีเจริญผ่านไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา นำสินค้าไปส่งที่กรุงเทพมหานครต่อไป เงิน ๑ สลึง จึงมีส่วนทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติอย่างอเนกอนันต์



การต่อพวงยาวของเรือโยงเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยพวงเรือทรายเรือข้าวสารที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักบรรทุกมากที่สุดอยู่ตอนหน้า ต่อด้วยเรือบรรทุกเกลือ ผือกมันพริกหอมกระเทียมผักผลไม้สินค้าอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กและระวางบรรทくな้อยลงเป็นลำดับ การถือหางเสือบังคับทิศทางเรือก็ต้องใช้เทคนิคและความพร้อมเพรียง โดยหางเสือเรือใหญ่จะมีกำลังมากทำหน้าที่รับแรงดึงในแนวเฉียงของเรือทั้งพวงที่อยู่ด้านหลัง ทั้งนี้ หากกระแสคลื่นหรือลมแรงทำให้เรือลำใหญ่ข้างหน้าแสดงอาการเบ้ซ้าย เรือในพวงลำที่อยู่ลำดับถัดมาถึงแม้จะมีขนาดเล็กและกำลังน้อยกว่าก็ต้องคัดท้ายให้หัวเรือของตนเองเบ้ไปทางขวาเล็กน้อย เพื่อช่วยดึงท้ายเรือลำหน้าให้กลับเข้าแถวเข้าแนวโดยไม่ต้องพะวงกับท้ายเรือของตนเองมากนัก เพราะเรือลำที่อยู่ถัดไปก็ต้องทำเช่นเดียวกัน ช่วงที่ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวหมุนวนยิ่งต้องช่วยกันเสริมกำลังขึ้นกระแสน้ำให้พวงเรือโยงแล่นเป็นแถวเป็นแนวอย่างมีเสถียรภาพ

ห้องแถวไม้ตลาดริมน้ำเจียบค่อนข้างเหงา แต่ยังมีร้านค้าเปิดอยู่บ้างกับคนที่รักถิ่นฐานเดิม บางห้องโชว์รูปลูกหลานที่ไปรับราชการเป็นใหญ่เป็นโตไว้ข้างฝา

ถ้าหากต่อผิดลำดับโดยเจตนาหรือไม่เจตนาด้วยสำคัญผิดก็ตาม เอาเรือเล็กข้ามมาอยู่ตอนหน้า ทั้งแอกทั้งกระดุกงูของเรือเล็กนั้นไม่แข็งแรงพอที่จะลากจูงพวงเรือที่มีระวางบรรทุกมาก ตัวเรือก็จะเสียหายถึงขั้นแตกจมลงได้ หางเสือเรือเล็กมีกำลังความสามารถไม่เพียงพอ พวงเรือก็จะส่ายไปส่ายมาเหมือนงูเลื้อย พวกกันไปชนเสาตอม่อสะพาน พวกกันวิบัติไปเสียทั้งหมดทั้งตัวเองและหมู่คณะ องค์กรเรือโยงจัดการง่าย ไม่มีใครวิ่งเต้นแทรกแซงเพราะความวิบัติเป็นลักษณะทางกายภาพทันทีทันใด ไม่ต้องรอวิบากกรรมตามทัน



สมัยที่กังยังมีชีวิตอยู่เคยเล่าให้ฟังว่าบ้านที่อยู่ริมคลองดำเนินสะดวกหลังนั้น ชื้อมาในราคา ๕๐๐ บาท แล้วมาซ่อมแซมต่อเติมอีกราว ๒๐ บาท เป็นบ้านใต้ถุนสูงหลังคามุงจากและสังกะสีบางส่วน สร้างด้วยไม้จริงทั้งหลัง เสากลมถากคั่วขนวาน พื้นกระดานไม้แดง ใหญ่ขนาดที่เด็กสามารถนั่งได้บนแผ่นเดียวเวลาฟังนิทานผีหลอก เพราะกลัวผี

เจ้าแม่ธรณี พระจีนที่เหล่ากงเหล่าม่านำมาจากเมืองจีนแต่ครั้งโบราณ ลูกหลานยังคงเคารพนับถือและไปถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าอย่างสม่ำเสมอ งานเทศกาลประจำปีมีजूแสดงโดยมีพากย์ไทยด้วย การแห่เจ้าแม่ก็เปลี่ยนจากทางเรือมาเป็นทางรถยนต์แทน



อาคารไม้หลังเก่าริมคลองของโรงเรียน นกกระจอกได้รับการบำรุงรักษาไว้อย่างดี แต่นักเรียนมาเข้าโรงเรียนทางถนนด้านหลังไม่ได้มาขึ้นที่ท่าน้ำเหมือนครั้งก่อนเก่า ซึ่งโรงเรียนจะมีเรือรับส่งทุกเช้าเย็น โดยใช้เรือเอี่ยมจุ่นขนาดเล็กตัดแปลงใส่เครื่องยนต์ดีเซล น้ำมันเตา ก่อนหมุนมุเลย์สตาร์ทต้องใช้เตาฟู่เผาหัวให้ร้อนแดง พวกเราตั้งชื่อให้มันว่า “เรือตุ้งตุ้ง” เพราะเสียงมันดังทุ้มๆ เป็นจังหวะๆ สั่นสะเทือนจนขี้หูไหล

ช่วยพัฒนาบ้านเมือง จึงมีโปรโมชันสารพัด เช่น หากมีลูกเข้าโรงเรียนแล้ว ๒ คน ลูกคนที่สามเรียนฟรี แจกสมุดดินสอไม้บรรทัดยางลบ ปลูกฝัสดัวคชินก็บริการฟรีถึงที่ เด็กคนไหนเรียนดีมีแววครูจะไปพบผู้ปกครองถึงบ้านเพื่อพูดคุยแนะนำให้ส่งเด็กคนนั้นเรียนต่อ โดยสัญญาว่ารัฐจะอุดหนุนทั้งหนังสือเรียนและช่วยหาทุนการศึกษา ถ้าเป็นสมัยนี้คงโดนข้อหากระทำการประชาานิยมถล่มทะเลลายจนล้มทั้งยืน ดำเนินสะดวกจึงเป็นแหล่งผลิตบุคลากรชั้นหัวกะทิของประเทศ ครูแพทย์พยาบาลอัยการทหารตำรวจช่างฝีมือเกษตรกรนักแต่งเพลงนักธุรกิจ ที่ริมคลองดำเนินสะดวกมีโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่สอนในระดับประถมศึกษาอยู่แห่งหนึ่ง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ ชื่อโรงเรียนนกอภิบาลกุลบุตร แต่ชาวบ้านแถบนั้นในสมัยนั้นเรียกว่า “โรงเรียนนกกระจอก”

คนปกติเวลาจะเปรียบเปรยอะไรก็มักจะนึกถึงสิ่งของที่ อยู่ใกล้ตัว ชาวดำเนินสะดวกทำกิจกรรมเป็นอาชีพหลัก ัญญาหารกล้วยอ้อยหมากพลูบริบูรณ์ดี กุ้งปลาหอยปูก็ชุกชุม จึงมีนกมากมายหลายชนิด นกกระจอก มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sparrow ในประเทศไทยพบได้ ๔ ชนิด อยู่ในสกุล Passer คือ นกกระจอกใหญ่ (*P. domesticus*) นกกระจอกป่าท้องเหลือง (*P. rutilans*) นกกระจอกตาล (*P. flaveolus*) และนกกระจอกบ้าน (*P. montanus*) เป็นนกขนาดเล็กความยาวราว ๔-๕ นิ้ว ฟูต น้ำหนักไม่เกิน ๒๕ กรัม แลดูเหมือนไม่มีประโยชน์อันใด เด็กทะเลโมนไฉมันเป็นเป้าซ่อมหนังสือดีโดยไม่มีใครสนใจห้ามปราม ไม่มีใครคิดจะเลี้ยงนกกระจอก มีแต่จะไล่ตะเพิดมันให้ไปไกลๆ เพราะมันจิกกินเมล็ดพืชที่



เด็กเล็กชั้นอนุบาล สดใสรื่นเริงตามวัย

เอานิ้วแหยขึ้นมาสะกิดกัน อัตราเงินเพื่อทำให้สินค้าแพงขึ้นมา เป็นลำดับ ในปี ๒๕๕๑ นายสมิคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๕ ของไทย แลถงแนวคิดการใช้เศษสตางค์มาแก้ปัญหาของแพง สินค้าขึ้นราคาไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค หลักการคือ หากต้นทุนการผลิตหรือภาวะเงินเพื่อขึ้นไป ๒ เปอร์เซ็นต์ สินค้าก็ควรขึ้นราคาแค่ ๒ เปอร์เซ็นต์ เช่น ข้าวแกงราคาจานละ ๒๐ บาท ก็ต้องขึ้นราคาเป็น ๒๐ บาท ๔๐ สตางค์ ไข่ไก่ราคาฟองละ ๓ บาท ก็ต้องขึ้นราคาเป็น ๓ บาท ๖ สตางค์ ไม่ใช่ขึ้นราคาพรวดเดียว ๕ บาท ๑๐ บาท โดยอ้างว่าไม่มีเศษสตางค์ทอน อย่างเช่นทุกวันนี้ นายท่านว่าการใช้เหรียญสลึงจะช่วยรักษาเสถียรภาพของเงินบาทให้มั่นคง

ชาวบ้านร้านตลาดในสมัยก่อนไม่ค่อยนิยมส่ง ลูกหลานเรียนหนังสือ ปู่ย่าตายายมักจะบ่นให้เราได้ยินอยู่เนืองๆ ว่าเงินทองหายาก กว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสลึงเหน้อยแทบขาดใจ ต้องการแรงงานช่วยทำการกสิกรรมและค้าขาย แต่ภาครัฐต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทันโลกทันสมัยมา

ฝั่งตากไว้ รังที่มันทำอยู่ในรางน้ำฝนทำให้ท่อน้ำอุดตัน ชีรดخانบ้านเรือนที่เป็นที่พักผ่อนนั่งเล่นให้เปรอะเปื้อน รำคาญใจ ขนสีมอมไม่สวยสดใสเหมือนนกหงส์หยกนกมาร์คคอร์ สอนให้พูดตามอย่างคนเหมือนนกแก้ว นกขุนทองก็ไม่ได้ มีหน้าซ้ำเสียงร้องของนกกระจอกก็ดังทวนหุระคายเคืองโสตประสาท ถ้าใครอยากรู้ว่าเสียง มันดังยังดังขนาดไหน ขอเชิญไปหาฟังเอาตามต้นไม้ชายทุ่งที่มีนกกระจอกฝูงใหญ่ๆ ทำรังอยู่ ช่วงย่ำค่ำยาม



สวนผักแบบกร่องยังคงเป็นเศรษฐกิจหลัก
ของคนดำเนินสะดวก

โพล้เพล้ที่นกทั้งฝูงบินกลับรัง หรือไปที่โรงเรียนนกกระจอกตอน ภารโรงตีระฆังบอกเวลาพักกลางวัน เด็กนักเรียนน้อยบร้อยคนจะ อ้าปากพูดคุยขึ้นมาพร้อมๆ กันทันทีทันใด อาคารไม้หลังคา สังกะสีก็ช่วยขับส่งสะท้อนเสียงได้เป็นอย่างดี มันจ๊อกแจ๊ก เซ็งแซ่จนฟังไม่ได้ศัพท์ ค่าความดังเกินมาตรฐานหลายร้อยเดซิเบล

ทว่านกกระจอกถือว่าเป็นนกที่โชคดีที่สุด เหตุที่ โชคดีเพราะมันไม่ได้ถูกขังอยู่ในกรงทอง ไม่ต้องแสดงบทบาท เพื่อเอาใจใครแลกับอาหาร ยามรักเขาก็ให้พะเน้าพะนออยู่ ใกล้ ยามชังเขาก็ทอดทิ้งให้เดียวดาย นกกระจอกมีชีวิตอิสระเสรี

โอบยบินไปในท้องฟ้าปากกว้าง

พระท่านว่า มองคนให้มองที่ส่วนดีของเขาอย่ามัวไปพยายามค้นหาคนดีที่ปราศจากจุดบกพร่อง เลย เพราะไม่มีบุคคลใดที่จะดีสมบูรณ์ ดังนั้นการมองนกกระจอกก็ต้องมองที่ความดีมีคุณค่าของมันเช่นกัน นกกระจอกในธรรมชาติกินแมลงและเมล็ดหญ้าป่า มันเป็นเพียงจักรตัวสำคัญที่ทำให้ความสมดุลระบบนิเวศ แข็งแกร่ง เพราะแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยและเมล็ดพืชที่นกจิกกินเข้าไปก็มีวงจรชีวิตที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน



ชาวสวนดำเนินสะดวกปลูกองุ่นมานานกว่า
50 ปี ปัจจุบันยังพอมีเหลือให้เห็นอยู่บ้าง

เช่น หนอนบู่ก็จะกินใบอ่อนของต้นไม้จนอึมหม่าสำราญก่อนที่จะ ชักใยเข้าดักแล้วลอกคราบออกเป็นผีเสื้อบินไปในอากาศ ผีเสื้อก็จะดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ต้นนี้แล้วบินไปต้นโน้น เป็นการช่วยผสมเกสรให้ติดผลได้ดีขึ้น เมื่อมีผลก็มีเมล็ด เมื่อมีเมล็ด ก็มีต้นอ่อนของต้นไม้รุ่นใหม่เจริญงอกงามขึ้นต่อไป แต่หาก หนอนบู่มีจำนวนมากเกินไปย่อมทำให้ต้นไม้เสียหาย นกกระจอกมีส่วนช่วยควบคุมวัชพืช นกกระจอกเป็นอาหารของ สัตว์กินเนื้อชนิดอื่นในวงจรห่วงโซ่อาหาร นกกระจอกสามารถ ปรับตัวได้ดี เราจึงพบนกกระจอกอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนชุมชน ของมนุษย์ด้วย นกกระจอกสามารถแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วทั้ง

ทวีป Eurasia นกกระจอกจึงไม่กระจุกอย่างที่เราคิดไปกล่าวหา

การทำเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลสามารถผลิตธัญญาหารได้มากขึ้น แต่ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และสารสังเคราะห์ที่มนุษย์ใช้มากเกินไป ทำให้อาหารธรรมชาติของนกขาดแคลนและเป็นพิษ การ ถมที่ลุ่มและการควบคุมระดับน้ำ ทำให้ระบบนิเวศลุ่มน้ำที่ขาดตอนชั่วคราวในฤดูแล้ง แล้วกลับเชื่อมต่อถึงกัน ใหม่ในฤดูน้ำถูกตัดขาดออกจากกันอย่างถาวร กุ้งปลาหอยปูลดจำนวนลงความหลากหลายถดถอย ที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของนกน้ำลดน้อยลง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราสามารถพูดคุยอย่างเห็นหน้าเห็น

ตาแบบ real time กับพ่อแม่ลูกหลานคนที่รักและคิดถึงได้ตั้ง
เทพนิยาย แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องเศษสตางค์
ก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ เพราะคอมพิวเตอร์
สามารถคำนวณได้ละเอียดถึงหลักทศนิยม ๓ หรือ ๔ หรือ ๕
ตำแหน่ง เท่าที่ต้องการ แต่มันก็ทำให้ความต้องการใช้พลังงาน
เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ยานพาหนะที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทำ
ให้สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงทั้งทางบกและทางอากาศ
อย่างสะดวกสบาย การสัญจรทางน้ำที่เชื่อมต่อไม่มีใครนึกถึงอีก
ต่อไป เรือเอี่ยมจุ่นก็เก่าแก่ชราภาพ ขนาดก็เล็กเกินไป วิธีการขนถ่ายสินค้าก็ล่าช้าใช้กำลังคนและเวลามาก
เกินไปสำหรับธุรกิจการขนส่งทางน้ำยุคใหม่



เทคนิควิธีการดูแลรักษาเรือแบบดั้งเดิม

คลองดำเนินสะดวกสมัยนี้จึงมีเรือไม่พอให้พึ่งอีกต่อไป สาหร่ายและวัชพืชเกิดหนาแน่นขึ้นเป็น
ลำดับ คลองเล็กและลำปะโดงที่เดิมเป็นทางเรือเข้าสู่สวนและบ้านเรือนที่อยู่ห่างจากคลองใหญ่อีกทั้งเป็นทาง
ส่งและระบายน้ำในการกสิกรรมก็ตื้นเขิน สะพานสูงที่เคยทำให้เรือลอดผ่านไปได้หลายแห่งก็คิดใหม่ทำใหม่ให้
เตี้ยขนานไปกับพื้นเพื่อให้รถยนต์แล่นข้ามได้สะดวก บางแห่งก็ถมปิดไปเสียเลยแล้ววางท่อแค่เพียงระบาย
น้ำฝนเท่านั้น เมื่อการไหลเวียนไม่สะดวก น้ำในคลองบางช่วงบางตอนก็เน่าเสีย บ้านเรือนที่เคยหันหน้าลง
คลองก็ปรับทิศทางใหม่ให้หน้าบ้านหันออกสู่ถนน ทำน้ำที่เคยใช้งานประจำวันบำรุงรักษากันอย่างสวยงามก็ถูก
ทิ้งร้างผูกพันไป ตลาดริมน้ำก็เงียบเหงา โรงเรียนนกระจอกมีเด็กนักเรียนน้อยลงไปมาก อาคารเดิมก็ปรับปรุง
ผ้าเพดานบุผนังใหม่ เสียงดังเจี๊ยวจ๊าวเป็นที่หวงหูราคาอูบ้านเรือนข้างเคียงก็หมดไป อัตลักษณ์อันเป็นเสน่ห์
ของชุมชนก็เลือนหายไปจากความทรงจำของคนริมคลอง

สังคมเมืองของมนุษย์จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรละเลยความสำคัญของสิ่งละอันพันละ
น้อย ไม่ควรปล่อยให้มันสูญหายไปกับกาลเวลา นักปราชญ์ท่าน
ว่าไว้ เหตุการณ์ในอดีตเป็นบทเรียนที่ดี อันเป็นแนวทาง
สร้างสรรค์อนาคต ของสิ่งเดียวกันหรือบทบาทเดียวกันเมื่อ
แสดงต่างกรรมต่างวาระก็มีผลตอบสนองต่างกัน สมัยนี้ถ้าท่าน
สามารถหาเบี้ยจ๊กจั่นได้ ๕๑ ล้าน ๒ แสนตัว พ่อตาอาจจะยก
ลูกสาวให้สองคนเลยก็ได้ เพราะราคาในตลาดเครื่องรางของ
ขลังตัวละหลายพันบาท ในขั้นนี้เราจะทำอย่างไรกับเมกกะโปร
เจ็คในอดีตที่ประเทศไทยลงทุนไปมากถึง ๔๔๘,๐๐๐ สลึง และ
เพื่อให้สมประโยชน์อย่างแท้จริงต้องมองภาพรวมทั้งหมด คลองภาษีเจริญ คลองรังสิต คลองเปรมประชากร
คลองแสนแสบ ฯลฯ ประกอบกันเป็นโครงข่ายการคมนาคมการพัฒนาทรัพยากรที่ดินและน้ำของที่ราบลุ่มภาค
กลาง ท่านผู้ตรวจฯ สมชาติ ท่านประมงจังหวัดบุรีรัมย์หรือใครก็ได้ที่หัวดีมีปัญญา ช่วยกันออกหัวคิดหน้อย
งานนี้นักวิชาการประมงบ้านนอกขอออกตัว จนด้วยเกล้าจริงๆ เพราะถ้าแผนการดีมีวิสัยทัศน์ เขาคงให้เป็น
อภินิหารไปแล้วครับผม



ตึกสมัยใหม่ และสะพานคอนกรีตสำหรับคน
เดินข้ามคลองที่สร้างสูงพอให้เรือลอดได้